




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ค. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคล ซึ่งใช้สำหรับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทที่ ๖ และประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. และฉบับที่ ๒๕๕๕ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา ตามมติ ก.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งใช้กำหนดให้หน่วยงานที่รายงานชื่อ เลือกรับคนที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งแนบเครื่องชื่อของผลงานที่ส่งประเมินแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ดำรงตำแหน่งในลำดับสูงขึ้นไป ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	สถานประกอบการ/ หน่วยงาน
๑	นางดวงนภา สารสิริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๐๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางดวงนภา สารทิวิทย์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านกรพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๘๑๑๑๓๐๙๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางดวงนภา สารทิวิทย์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกโดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๑ ปี น้ำหนัก ๔๓.๗ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๘ เซนติเมตร ให้ประวัติว่า ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี แพทย์ตรวจร่างกายพบก้อนในช่องท้อง แต่ผู้ป่วยไม่มีอาการแสดงที่ผิดปกติ ๑ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยมีการตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้อง พบมีเนื้องอกทึมตลกขนาดประมาณ ๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ก้อน และถุงน้ำที่รังไข่มีขนาดโตผิดปกติ รังไข่ข้างซ้ายขนาด ๕ เซนติเมตร รังไข่ข้างขวาขนาด ๔ เซนติเมตร แพทย์จึงนัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดโดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ป่วยเข้าห้ที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด แพทย์ผู้ทำการรักษาจึงรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ เลขที่ผู้ป่วยนอก ๓๕๒๑/๕๙ เลขที่ผู้ป่วยใน ๓๙๖๒/๕๙ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๓ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๔/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ได้รับการรักษา ก่อนผ่าตัดโดยให้ดื่มน้ำดื่อกอาหารหลังเที่ยงคืน ให้สารน้ำเป็น RLS ๑,๐๐๐ ml. ทางหลอดเลือดดำอัตรา ๘๐ ml/hr. จอเลือดแบบ type and screen ให้เอนซิมบริเวณหน้าท้องและหัวไหล่ สานออกจากระ ให้ปัสสาวะก่อนเข้าห้องผ่าตัด และให้ยาปฏิชีวนะเป็น cefazolin ๑ gm ก่อนไปห้องผ่าตัด เข้าวันผ่าตัดรับผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดเวลา ๐๘.๓๐ น. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการซีบ่ง การผ่าตัดถูกคน ถูกข้างถูกตำแหน่ง อาการแรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจดี ร้องมีอาการวิตกกังวลและกลัวเล็กน้อย เมื่อได้พูดคุยกับพยาบาลแล้วผู้ป่วยก็คลายความวิตกกังวลลง ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำคือ RLS ๑,๐๐๐ ml. ทางหลอดเลือดดำอัตรา ๘๐ ml/hr. มียา cefazolin ๑ gm มาพร้อมกับผู้ป่วย ระดับความเจ็บปวด ๐ คะแนน ระยะผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกายและใส่ท่อช่วยหายใจ หลังผู้ป่วยรับการดมยาสลบแล้วจึงจัดทำผ่าตัดแบบ lithotomy position (เก็บแขนทั้งสองข้างแนบลำตัว) แล้วทำความสะอาดบริเวณผ่าตัดปูผ้าสะอาด และใส่คาสายสวนปัสสาวะไว้ เริ่มผ่าตัดเวลา ๐๙.๕๒ น. การพยาบาลผ่าตัดโดยยึดหลัก

ปรากฏจากชื่อ รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่ก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด เล็งผ่าตัด
 ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และออกจากห้องผ่าตัด เวลา ๑๕.๓๕ น. blood loss ๔๐๐ cc. ทำผ่าตัด
 Laparoscopic with Myomectomy with Bilateral Ovarian Cystectomy ระยะเวลาผ่าตัด รับผู้ป่วยเข้า
 ห้องผ่าตัดใช้เวลา ๑๕.๔๕ น. ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดหน้าท้องขนาด ๕ mm. ๓ แผลกับ ๒๐ mm. ๑ แผล ตรง
 บริเวณสะดือ. เย็บด้วยไหมละลายปิด Tegaderm ได้ ไม่มีเลือดซึม คลายสวนปัสสาวะ ได้สถานะดีสีเหลืองใส
 ปริมาณ ๕๐ cc ได้รับออกซิเจน Canula ระหว่างอยู่ในห้องผ่าตัด ๒ ครั้ง ก่อนนำ ออกจากห้องผ่าตัด
 ๒๒ ครั้ง ก่อนนำ ความดันโลหิต ๑๓๓/๘๘ มิลลิเมตรปรอท ระดับออกซิเจนในเลือด ๑๐๐% ผู้ป่วยไม่
 สามารถบอกระดับความเจ็บปวดได้ แต่สามารถบอกได้ว่ามีอาการปวดแผล จัดความเจ็บปวดสูงให้ผู้ป่วย
 ภายหลังสะดวกขึ้น ย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย เวลา ๑๖.๐๒ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ การดูแลและ
 การฟื้นฟูสภาพเมื่อกลับบ้าน แนะนำให้มาตรวจตามนัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๕ วัน
 ทำการเย็บประณีตสภาพผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ๑ ครั้ง และตรวจความเจ็บของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ๑ ครั้ง พบปัญหา
 ทางกายภาพทั้งหมด ๓ ข้อ ปัญหาทางการแพทย์ทั้งหมดได้รับการแก้ไข แพทย์ได้ประเมินผลการรักษา
 ไม่พบการมีแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และนัดมาตรวจหลังผ่าตัดวันที่ ๑๘
 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๒ น. ณ ห้องตรวจสูติ-นรีเวช

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำสมุดภาพประกอบบัตรให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเมื่อเอกในมดลูก
 โดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเมื่อเอกในมดลูกโดยวิธี
 ผ่าตัดผ่านกล้อง

๒. เพื่อให้บุคลากรห้องผ่าตัดสามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเมื่อเอกในมดลูกโดยวิธี
 ผ่าตัดผ่านกล้องได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแนวทางการเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเมื่อเอกในมดลูกโดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง
 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๒. บุคลากรห้องผ่าตัดมีคู่มือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเมื่อเอกในมดลูกโดยวิธี
 ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อคุณภาพผู้ป่วยเป็นแนวทางการเดียวกัน